

Lào Cai, ngày tháng 3 năm 2024

## HƯỚNG DẪN Trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai hướng dẫn tổ chức thực hiện trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2024, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, MTTQ Việt Nam và kỷ niệm ngày truyền thống của các tổ chức thành viên; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2024); 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); ...94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ; chức sắc, chức việc để vận động Nhân dân và đồng bào có đạo trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Tập trung triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030.

2. Tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025;. Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản QPPL.

3. Tập trung thực hiện Kết luận số 02/KL-MTTW-BTT ngày 14/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách của Mặt trận. Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân. Đổi mới hình thức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng linh hoạt, phong phú thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cụ thể của Mặt trận các cấp tại mỗi địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoà bình, hữu nghị; tăng cường giao lưu Nhân dân, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đổi mới, nâng cao chất lượng các Hội nghị Ủy ban Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên, Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư... Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan.

## II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

### 1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống, việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương khóa XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, 2024 - 2029. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2024<sup>1</sup>.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về *"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,*

---

<sup>1</sup> Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01); 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2024); kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2024);...

*đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trọng tâm là chuyên đề năm 2024: "Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung"* gắn với thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với phương châm: *"Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển"*.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn và giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc đặt ra đối với công tác Mặt trận. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức hệ thống Mặt trận các cấp trong năm.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam *"Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"* trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp việc tuyên truyền trên internet (website), nhất là trên mạng xã hội (*trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, các nhóm Zalo...*).

- Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), 79 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai (18/10/1945 – 18/10/2024); Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và công tác tuyên truyền Đại hội nhiệm kỳ 2024 -2029...Tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; việc thực hiện dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và thông tin tuyên truyền đối ngoại. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo và phân giới, cắm mốc. Tuyên truyền về việc tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục tăng cường thông tin, truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2024; các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá...Đổi mới và nâng cao chất lượng báo cáo tình hình nhân dân hằng quý, tập trung vào các nội dung như: việc tổ chức thực

hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các vụ việc bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm.

## **2. Công tác dân tộc**

- Tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện và giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với việc tiếp tục thực hiện các Chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Cụ thể: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030..

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “*Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác dân tộc*”. Phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong công tác dân tộc; vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền đồng bào DTTS giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa, văn nghệ, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, có ý thức đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu, những tác động tiêu cực của văn hóa phẩm độc hại, lai căng.

- Định kỳ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số, các thành viên Hội đồng tư vấn và đồng bào các dân tộc thiểu số phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng và chính quyền cùng cấp. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số để kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết, lưu ý tập trung ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán, Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc (18/11) và các ngày lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số.

- Căn cứ vào đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên của Mặt trận để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động gắn

với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2024 và các chính sách, pháp luật có liên quan.

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an tăng cường vận động đồng bào các dân tộc thực hiện phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện Chỉ thị 01/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia các mô hình tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia công tác phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, vượt biên trái phép ở các địa phương biên giới.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị chuyên đề nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình ở các địa phương đảm bảo hiệu quả thiết thực và bền vững, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong các lĩnh vực của cuộc sống ở địa bàn dân cư. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chủ động giám sát và chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu là giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ; rà soát, giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách về dân tộc đã ban hành; chú trọng phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp khảo sát, giám sát việc quản lý, khai thác và sử dụng nhà văn hóa, trang thiết bị nhà văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số đạt hiệu quả, góp phần quan trọng vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phục hồi, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống (*theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025*) .

- Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng có đông đồng bào DTTS, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ hòa giải ở cơ sở để tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, tạo ra “điểm nóng” liên quan đến yếu tố dân tộc ở địa phương; định kỳ có báo cáo với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

- Phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn, Ban tư vấn và các tổ tư vấn tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội về các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở địa phương. Tiếp tục triển khai tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp đã ký kết với các cơ quan, đơn vị

về các vấn đề có liên quan đến công tác dân tộc; phối hợp, đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện để kịp thời sơ, tổng kết theo quy định.

### **3. Công tác tôn giáo**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, đồng bào sinh hoạt tôn giáo và tổ chức, điểm nhóm tôn giáo; tranh thủ phát huy vai trò người có uy tín, trưởng nhóm, chức sắc trong tuyên truyền vận động tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo"; tập hợp quần chúng là đồng bào sinh hoạt tôn giáo tham gia vào các tổ chức hội, đoàn thể. Nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình tôn giáo, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong các dịp lễ trọng của đồng bào theo tôn giáo, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, các xã biên giới.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm việc triển khai thực hiện Đề án "*Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay*", tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 150-TB/TW ngày 25/12/2013 của Ban Bí thư về xây dựng cốt cán phong trào và chính sách đối với cốt cán phong trào trong các tôn giáo. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về "*Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo*"; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2018 về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 10/12/2018 về tổ chức thực hiện Đề án "*Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay*" trên địa bàn tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo tổ chức các sự kiện lớn và những ngày lễ trọng của tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, phòng chống dịch bệnh, tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tham mưu giúp cấp ủy và phối hợp với chính quyền có kế hoạch, giải pháp phù hợp phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là phát huy nguồn lực tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình, dự án, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, khởi nghiệp, an sinh xã hội...

- Chủ động, thường xuyên lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tổ chức và đồng bào các tôn giáo. Định kỳ tổ chức để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cấp ủy giải quyết tốt những vụ việc tôn giáo phát sinh ở địa phương và hàng quý có báo cáo tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo và tình hình tôn giáo nổi bật cùng các đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo ở địa phương gửi cấp ủy cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo, chú trọng giám sát việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động, nêu cao trách nhiệm của Mặt trận trong phối hợp, tham gia tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương.

- Tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp kỉ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).

#### **4. Công tác triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua**

*4.1. Triển khai các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì phát động và phối hợp thực hiện*

(1) Cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”*

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương Mặt trận, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về tổ chức lễ ra quân phát động Phong trào thi đua *“Chung sức xây dựng nông thôn mới”* trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, năm 2024; Kế hoạch 235/KH-MTTQ-BTT ngày 31/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”* giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo 5 nội dung cuộc vận động.

Tăng cường tổ chức tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa Mặt trận các cấp về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kinh phí thực hiện Cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”* tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính và kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Thông tư số 53/2022/TT-BTC, ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết của HĐND tỉnh về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

(2) Cuộc vận động *“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”*

Mặt trận các cấp chủ trì, phối hợp tham mưu đẩy mạnh cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình số 69/CTr/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động *“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng*

*Việt Nam*” trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tình.

Kinh phí thực hiện Cuộc vận động: Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” các cấp theo Thông tư 91/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 và Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

(3) Phong trào “*Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế*” (gọi tắt là Phong trào “*Đoàn kết sáng tạo*”)

- Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai các nội dung theo Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT, ngày 16/4/2018 về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện phong trào “*Đoàn kết sáng tạo*”.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, là đầu mối kết nối, động viên và thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có của các tổ chức thành viên, tạo sự liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, khơi dậy được sự đoàn kết, sức sáng tạo trong cả nước và các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện các chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, hỗ trợ hoạt động sáng tạo, việc nghiệm thu, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài khoa học của chính quyền và các ngành chức năng. Tham gia góp ý, tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, hỗ trợ sáng tạo.

(4) Tổ chức Ngày hội “*Đại đoàn kết toàn dân tộc*” ở cộng đồng dân cư

- Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức Ngày hội qua các năm, các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam thiết thực, phù hợp với thực tế ở từng địa phương (*Tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng*).

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (*thực hiện đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-MTTW-ĐCT ngày 11/11/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư*)

(5) Hoạt động Quỹ “*Vì người nghèo*” và an sinh xã hội.

- Về tổ chức Tháng cao điểm “*Vì người nghèo*” năm 2024: Tùy tình hình thực tế, tổ chức hình thức phát động Tháng cao điểm “*Vì người nghèo*” cho phù hợp.

- Về việc xét tặng khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ “*Vì người nghèo*” và thực hiện an sinh xã hội: Ban vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn một số doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ và thực hiện an sinh xã hội đề nghị xét tặng Bằng khen.

- Về kinh phí quản lý Quỹ “*Vì người nghèo*” các cấp và thực hiện an sinh xã hội: Mặt trận các cấp chủ động làm việc với ngành Tài chính để thống nhất và đề nghị UBND cùng cấp bố trí kinh phí quản lý Quỹ “*Vì người nghèo*” từ ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý Quỹ các cấp ở địa phương theo Công văn số



10096/BTC-HCSN ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính về kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo".

- Triển khai chế độ kế toán Quỹ "Vì người nghèo" theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện của Bộ Tài chính, trong đó hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp.

- Triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện giảm nghèo bền vững. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (nếu có).

(6) Công tác Cứu trợ theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021

- Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức triển khai đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ do thiên tai; công khai kết quả vận động, sử dụng tiền hàng cứu trợ ở địa phương bảo đảm theo quy định về công tác tổ chức vận động, tiếp nhận và hỗ trợ tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

- Khi thiên tai xảy ra, kịp thời báo cáo phản ánh tình hình thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân gửi về Ban vận động Cứu trợ tỉnh, chủ động trích từ nguồn cứu trợ còn dư của cấp huyện để hỗ trợ Nhân dân kịp thời, trường hợp nguồn cứu trợ của cấp huyện không còn thì đề xuất với tỉnh hỗ trợ.

- Trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động cứu trợ tỉnh, Ban vận động cứu trợ cấp huyện thực hiện và hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức, triển khai Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 đúng quy định, hiệu quả.

4.2. Thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phối hợp ban, ngành liên quan

- Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CTPH-MTTQ-SLĐTBXH ngày 28/9/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Phối hợp ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Phong trào "Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới". Nâng cao chất lượng tổ chức triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu; cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai các chương trình phối hợp với sở, ban, ngành liên quan: Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành liên quan tổ

chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024)...Phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa đối với người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong... nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954-7/5/2024). Phối hợp với lực lượng Công an triển khai Kết luận 09-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “*Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”; phối hợp tổ chức “*Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”; Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp số 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG ngày 23/11/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia về “*Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông*”; Tiếp tục triển khai Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới*”, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. Phối hợp với viện kiểm sát Nhân dân làm tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động tư pháp, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; kiểm tra giám sát hoạt động tư pháp...**công tác phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường...**

## **5. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật**

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức việc góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh trọng tâm là các dự án: Luật Bảo vệ hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn... Đồng thời, chủ động tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của Nhân dân.

- Chú trọng phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... và trọng tâm là Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động và tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường sâu sát cơ sở, nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện và phối hợp đề xuất biện pháp sát thực tế giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; chủ động tổ chức và phối hợp tham tích cực công tác đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Tập hợp phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến của Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

## **6. Công tác giám sát và phản biện xã hội**

### *6.1. Về tổ chức thực hiện giám sát*

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024, xác định rõ nội dung Mặt trận chủ trì, từng nội dung do 05 tổ chức chính trị-xã hội chủ trì thực hiện. Việc thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2024 (*Kế hoạch số 362/KH-MTTQ-UB ngày 29/01/2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh*). Tăng cường công tác giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW.

- Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và phải theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Ngoài kế hoạch giám sát của huyện, thị xã, thành phố đề nghị MTTQ các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn nội dung giám sát theo chuyên đề phù hợp theo kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

### *6.2. Về tổ chức thực hiện phản biện xã hội*

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất với lãnh đạo UBND cùng cấp đề phản biện xã hội vào các dự thảo đề án, dự án, chính sách, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là những nội dung liên quan nhiều đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân quan tâm với hình thức phù hợp.

*\*Lưu ý:* Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định để gửi đến các cơ quan, tổ chức. Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời của các cơ quan liên quan.

## **7. Về thực hiện Dân chủ ở cơ sở**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật số 10/2022/QH15 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng các quy định về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; các bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; xử lý vi phạm về thực hiện dân chủ ở cơ sở... Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện Luật; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách; tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, biểu dương, thông tin, báo cáo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “*Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân*”; Quy chế số 17-QC/TU, ngày 4/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai*”...

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đúng quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Nâng cao vai trò, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSDTCCĐ; tham gia có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận ở địa phương. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung các quy ước của khu dân cư phù hợp điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao.

### **8. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân**

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phối hợp, chủ trì thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp với hình thức phù hợp tình hình thực tế của địa phương; chủ động phối hợp với HĐND cùng cấp hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp với hình thức phù hợp tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục phối hợp với HĐND nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, mở rộng các hình thức tiếp xúc của đại biểu, nhất là tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo đối tượng, theo lĩnh vực; giám sát công tác tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu hội đồng nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tiếp xúc; phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, thành phần tham gia tiếp xúc, giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ngay tại cuộc tiếp xúc.

- Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, chậm nhất sau 03 ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND cùng cấp, gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

### **9. Công tác tiếp công dân và tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “*Quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân*”, xử lý kịp thời theo quy định các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện việc tham gia tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của chính quyền cùng cấp theo Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, Luật Tố cáo số 25/2018/QH14

và các văn bản hiện hành của Đảng, của Nhà nước; tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức theo Chương trình phối hợp công tác số 10/CTPH-MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS ngày 24/8/2015 giữa Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh “Về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở”. Lựa chọn một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân để tổ chức giám sát hoặc phối hợp việc giải quyết và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, nhất là ở những nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; đề xuất các biện pháp ổn định, đoàn kết Nhân dân.

## **10. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

- Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực tế giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 400-QĐ/TU ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân.

- Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

## **11. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW ngày 19/01/2017 của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, của báo chí, cơ quan, tổ chức và cá nhân; đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các cấp trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật Phòng, chống tham nhũng QH14; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn

*chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”* trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 04- CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2019 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

## **12. Công tác đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài**

### *12.1. Công tác đối ngoại Nhân dân*

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoà bình, hữu nghị; tăng cường giao lưu Nhân dân, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc trên cơ sở thành công của chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cùng Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy Lào Cai triển khai hiệu quả các nội dung theo Đề án số 11-ĐA/TU Tỉnh ủy Lào Cai về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 năm 2024; tăng cường và tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm. giữa các địa phương gắn với giới thiệu quảng bá nét đẹp, văn hóa con người Lào Cai với bạn bè trong và ngoài tỉnh và khu vực... Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới hình thức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng linh hoạt, phong phú thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cụ thể của Mặt trận các cấp tại mỗi địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong thời gian tới.

### *12.2 Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài*

- Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận chủ trì triển khai; đồng thời chủ động, kịp thời thông tin những văn bản và hoạt động của Mặt trận liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động tuyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 03/KH-MTTW-ĐCT ngày 17/1/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình hành động số 13/CTr-MTTW-BTT ngày 19/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Định kỳ sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Trung ương.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN; phối hợp là cầu nối để các hội đoàn và NVNONN tham gia góp ý kiến

xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng mới hoặc hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút người Lào Cai ngoài tỉnh, ở nước ngoài và công tác NVNONN phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đề xuất thống nhất cơ chế phối hợp chung; báo cáo Thường trực cấp ủy, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp để triển khai các hoạt động liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở địa phương đảm bảo theo quy định của tỉnh và Luật quy định; phối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực khác nhân dịp người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết và dự các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.

### **13. Công tác tổ chức cán bộ**

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo theo Chỉ thị và hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và MTTQ cấp trên...*(quan tâm thực hiện đảm bảo các quy trình về công tác nhân sự đại hội MTTQ các cấp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới)*

- Ngay sau đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình toàn khóa, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của thể trong Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả...

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện theo Quy định số 212/QĐ-TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư. Củng cố, kiện toàn kịp thời các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo đúng quy định của Điều lệ và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Tổ chức kiện toàn các hội đồng tư vấn, Ban tư vấn ...sau đại hội; thực hiện các nội dung giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia có hiệu quả các hoạt động, chương trình công tác của MTTQ Việt Nam.

- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn định kỳ, thường xuyên hoặc theo chuyên đề cho cán bộ chuyên trách, cán bộ không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung, lĩnh vực công tác MTTQ đến cơ sở.

**2.** Định kỳ hằng tháng, quý, năm hoặc đột xuất thông tin, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam.

+ Báo cáo tháng, quý của các chuyên đề, lĩnh vực... báo cáo ngắn gọn, cụ thể và tích hợp theo 1 mục tại báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng, quý *(thực hiện chế độ báo cáo chung về Văn phòng để tổng hợp theo Công văn số 201/MTTQ-*

*BTT ngày 11/3/2020 thực hiện chế độ báo cáo).*

+ Báo cáo 06 tháng (*trước 30/5*), 9 tháng (*trước 15/9*) và báo cáo năm (*trước 25/11*). Ngoài ra, các đơn vị thực hiện báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh.

Giao Văn phòng và các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai theo dõi, tổng hợp và tham mưu báo cáo kết quả việc thực hiện hướng dẫn này để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định./.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức thực hiện trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hướng dẫn, tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- BTT UB.TW MTTQ Việt Nam;
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng UB TW MTTQ Việt Nam;
- BTT UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố;
- Các TCTV Mặt trận tỉnh;
- Các Ban, VP CQMTTQ tỉnh;
- Lưu: VT/VP.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**

**Giàng Seo Vần**